

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๖

ณ ห้องประชุมอาคารประชาปราโมทย์องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

ผู้มาประชุม

๑	นายสหภาพ	กะเปราะน้อย	ประธานสภา	
๒	นายสมร	ทองตัน	รองประธานสภา	
๓	นายแมน	เปียยะบุตร	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑	
๔	นายศรัทธา	เจือหอม	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒	
๕	นายชูชาติ	ทรัพย์ทวี	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓	
๖	น.ส.เบญจวรรณ	ปานพันธ์	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔	
๗	นางสาวเช่นดาว	นพศรี	เลขานุการสภา	
๘	นายปิยะพงษ์	ชูชื่น	เจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย	

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑	นายสขภณ	เพิ่มสิน	นายก อบต.	
๒	นายไทย	พุกพัน	รองนายก อบต.	
๓	นางสาวอัญชลี	หาญณรงค์	รองนายก อบต.	
๔	นางสาวพัชรา	ผ่องสี	เลขานุการนายก อบต.	
๕	นางอวดจันทร์	ทอง	เชิงฝึกงานประจำที่ทอง	
๖	นายสมเกียรติ	โรจน์ทรัพย์	สท. ๓	
๗	นางสาวสุวิมล	ทา	สท. ๓	
๘	นางสาวอัญญา	อ่อนเกษม	โรงเรียนวัดสมทรไธสม	
๙	อ.ด. สกลเกียรติ	ธนนท	เจ้าคณะตำบลแหลมผักเบี้ย	
๑๐	นางสาวสุชาดา	นามแดง	ผู้ช่วยผู้ใหญ่ ๒	
๑๑	นายสุวิทย์	มีชัย	สท. ๑	
๑๒	นางสาวนพนิช	ศิริพงษ์	รท. พ.อ.ร. จิตสมุพจน	
๑๓	ทพ. นพวิ	นพ	ผู้ปกครอง	
๑๔	นาย สอนพงษ์	ศิษย์คุณ	สท. ๓	
๑๕	นาย อธิวัฒน์	สุวรรณแดง	สท. ๓ (11คน)	

๑๖	นางสาวกชิตามล	นงเยาว์	นางสาวกชิตามล	นางสาวกชิตามล
๑๗	นางพรอนันต์	ศิริพันธ์	นางพรอนันต์	นางพรอนันต์
๑๘	นางอรุณรัตน์	ศิริพันธ์	นางอรุณรัตน์	นางอรุณรัตน์
๑๙	นางศรีนง	ศิริพันธ์	นางศรีนง	นางศรีนง
๒๐	นางสาวอภิญญา	ศิริพันธ์	นางสาวอภิญญา	นางสาวอภิญญา
๒๑	นางอรุณ	ศิริพันธ์	นางอรุณ	นางอรุณ
๒๒	นางอรุณ	ศิริพันธ์	นางอรุณ	นางอรุณ

- ๒๓
- ๒๔
- ๒๕
- ๒๖
- ๒๗
- ๒๘
- ๒๙
- ๓๐
- ๓๑
- ๓๒
- ๓๓
- ๓๔
- ๓๕
- ๓๖
- ๓๗
- ๓๘
- ๓๙
- ๔๐

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2566

วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2566

ณ ห้องประชุมอาคารประชาปราโมทย์ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

เริ่มประชุมเวลา 09.38 น. เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายสหภาพ กะเปราะน้อย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ประธาน - ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

ประธาน - ขอเชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม รายงานผลการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ศรัทธา - เรียนท่านประธาน จากผลการตรวจ ไม่พบจุดที่ต้องแก้ไข

ประธาน - ผมขอให้สมาชิกตรวจดูรายงานการประชุมอีกครั้งก่อนลงมติ

ประธาน - เมื่อทุกท่านตรวจดูแล้ว ผมขอลาถามมติที่ประชุมว่าท่านใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 กรุณายกมือที่ประชุม - มีสมาชิกยกมือ ๕ คน คือ นายสมร ทองตัน นายแมน เปี้ยะบุตร นายศรัทธา เจือหอม นายชูชาติ ทรัพย์ทวี และนางสาวเบญจวรรณ ปานพันธ์

ประธาน - สรุปว่าที่ประชุมมีมติรับรองเป็นเอกฉันท์

มติที่ประชุม - องค์ประชุม ๖ คน

รับรอง ๕ เสียง

ไม่รับรอง - เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภา)

ระเบียบวาระที่ 3 กระทุ้งถาม

ประธาน - ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว

ประธาน - ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม่

5.1 รายงานผลคดีจุดชมวิวยุทธายเมืงแรก

ประธาน - ขอเชิญนายกชี้แจง

นายก - ผมขออนุญาตให้นิติกรชี้แจงแทน

ประธาน - อนุญาต

นิติกร - เรียนท่านประธาน คดีจุดชมวิวยุทธายเมืงแรก ที่โจทก์คือนายวิญญู รัตนไชย , นาวาเอกสุกิตติ ปาณุปุณณัง และนายก้องภพ รัตนไชย ฟ้องคดีแพ่งต่ออบต.แหลมผักเบี้ย เป็นจำเลยที่ 1 และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย จำเลยที่ 2 ตามคดีหมายเลขดำ ที่ พ 530/2563 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ในประเด็นคำฟ้องคือ

1. ให้พิพากษาให้จำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 2 ร่วมกันหรือแทนกันดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ที่มีบนที่ดินโฉนด เลขที่ 17279 เลขที่ดิน 501 ต.แหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
2. ขอให้ศาลพิพากษาว่าที่ดินโฉนด เลขที่ 17279 เลขที่ดิน 501 ต.แหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี เป็นกรรมสิทธิ์ของโจทก์ทั้งสามโดยชอบด้วยกฎหมาย
3. ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันทำป้ายประกาศติดในที่ดิน แจ้งประกาศให้ทราบว่าเป็นที่ดินแปลงโฉนดเลขที่ 17279 เป็นกรรมสิทธิ์ของโจทก์ทั้งสาม ด้วยค่าใช้จ่ายของจำเลยเอง
4. ห้ามมิให้จำเลยที่ 1 และที่ 2 เข้ามายุ่งเกี่ยวหรือกระทำการใด ๆ ในที่ดินโฉนดเลขที่ 17279 ต.แหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
5. ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชดใช้ค่าฤชา ธรรมเนียม และค่าทนายความอย่างสูงแทนโจทก์ทั้งสาม

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เป็นวันที่ศาลนัดสืบพยานโจทก์เป็นครั้งแรก ซึ่งดิฉันและปลัด ได้เข้าไปร่วมรับฟังในห้องพิจารณาคดีด้วย ซึ่งศาลได้ชี้แจงปรากฏในรายงานกระบวนการพิจารณาว่า ศาลตรวจแผนพิพาทที่เจ้าพนักงานที่ดินส่งมาตามหนังสือ ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 นั้น ได้กำหนดว่าที่ดินที่ฝ่ายโจทก์ทั้งสามกล่าวอ้างมีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 53 ไร่ โดยก่อนหน้านั้น โจทก์ทั้งสามเข้าใจว่าการพิจารณาในพื้นที่ลานจอดรถนั้น เป็นการดำเนินงานและอยู่ภายใต้การดูแล ของจำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 2 จึงเข้าใจไปว่ามีการพิพาทกันเพียง 371 ตารางวา ในส่วนสีฟ้า ตามที่ปรากฏในแผนที่ดังกล่าว แต่เมื่อศาลได้สอบถามข้อเท็จจริงจากโจทก์แล้ว ปรากฏว่าโจทก์ประสงค์จะให้ศาลพิพากษาชี้ขาดว่า ที่ดินส่วนที่มีการคัดค้านเนื้อที่ประมาณ 23 ไร่ 3 งาน 96 ตารางวา เป็นที่ดินที่โจทก์มีสิทธิตามโฉนดที่ดินพิพาทหรือไม่ ซึ่งปลัดได้แถลงต่อศาลว่าในส่วนพื้นที่ลานจอดรถทางอบต.เป็นผู้มีอำนาจรับผิดชอบดูแล แต่ส่วนที่พิพาทกันจริงมีเนื้อที่ประมาณ 23 ไร่ ที่มีกำแพงกั้นทรายนั้น เป็นส่วนที่อยู่ในการดูแลของกรมเจ้าท่า ดังนั้น หากโจทก์จะให้มีการพิพากษารับรองกรรมสิทธิ์ของโจทก์ในส่วนดังกล่าว ต้องมีการฟ้องกรมเจ้าท่าเข้ามาเป็นจำเลยในคดีด้วยเพื่อให้มีการต่อสู้คดีได้อย่างถูกต้องและเป็นธรรม ฝ่ายโจทก์เมื่อได้รับทราบข้อเท็จจริงจึงแจ้งความประสงค์ขอลอนฟ้องคดีนี้ แต่คงสงวนสิทธิ์ที่จะต้องเป็นคดีใหม่ ทนายจำเลยแถลงว่าการจะคัดค้านการลอนฟ้องคดีนี้ นั้น จะต้องมีการสอบถามไปยังอธิบดีอัยการแรงงาน ภาค 7 ก่อนว่าอำนาจในการคัดค้านการลอนฟ้องของโจทก์อยู่ในอำนาจของทางอธิบดีอัยการแรงงานภาค 7 หรือไม่ จึงขอเลื่อนการพิจารณา แต่ศาลเห็นว่าเป็นอำนาจของศาลที่จะอนุญาตให้มีการลอนฟ้องหรือไม่ ศาลจึงเห็นควรอนุญาตให้โจทก์ลอนฟ้องคดีนี้ได้ และให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ ดิฉันขอชี้แจงเพียงเท่านี้

นายก - ขออนุญาตเพิ่มเติม เราไม่ได้คุยเรื่องนี้ในสภามาตั้งแต่ผมมารับวาระผู้บริหารท้องถิ่น ตั้งแต่ผมเข้ามาผมก็จับเรื่องนี้เป็นเรื่องแรก ๆ เป็นความหวังใจเพราะเราถูกฟ้อง ผมก็ได้พูดคุยกับทีมบริหารและผู้ที่ถูกฟ้องเป็นจำเลยที่ 1 ในการที่จะรวบรวมข้อมูลทั้งหมด และมาไล่เรียงข้อมูลใหม่เอาภาพเดิม ๆ มาทำเป็นเอกสารเพื่อที่จะได้ให้ท่านอัยการไปสู้ในศาลในคดีนี้ และประสานงานไปตามหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ขอข้อมูลและขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ช่วยกันหาข้อมูลไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งกองช่าง พี่เค หรือพี่จอยที่ช่วยกันรวมทั้งรองไทย รองแอน เลขา ก็ช่วยกันหมด ในการที่จะคัดข้อมูลก่อนที่จะมีการนัดสืบพยาน วันที่ 15 พฤศจิกายน ก่อนหน้านั้นมีการนัดของศาลในการที่ศาลเรียกไปไกล่เกลี่ยกับฝ่ายโจทก์ ผมได้พูดต่อหน้าทนายฝ่ายโจทก์ศาลทำไมฝ่ายโจทก์ถึงไม่ฟ้องหน่วยงานอื่นที่มาจากงบประมาณทำการสร้างเขื่อนไม่ให้กัดเซาะก็คือจะมีพาณิชย์นาวีในปีนั้น หรือเรียกว่าเจ้าท่าอย่างไรผมก็ไม่ทราบ และก็มีอบต.แหลมผักเบี้ย และมีหน่วยงานอื่นผมจำไม่ได้ ผมถามเลยว่าทำไมโจทก์ฟ้องแต่อบต. พอวันที่ 15 ศาลก็ให้คำแนะนำฝ่ายโจทก์ว่าไม่ควรฟ้องแต่อบต. เพราะมีหน่วยงานอื่นด้วยที่เอางบประมาณของรัฐลงไปทำการก่อสร้างตรงนั้นก็ทำให้ฝ่ายโจทก์ได้พิจารณากันและขอลอนฟ้อง ซึ่งตามข้อมูลที่ให้ทุกท่านอ่านจะเห็นว่าทางฝ่ายโจทก์ก็มีสิทธิ์ฟ้องใหม่ได้ แต่ว่าเราก็มั่นใจว่าหลักฐานที่เรามีรวบรวมไว้

โดยส่วนตัวผมก็ไปประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ และผู้เชี่ยวชาญในด้านคดีความตรงนี้หรือคดีความที่มีลักษณะคล้ายกันไม่ว่าจะปรึกษาคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติหรือสภานายความ ผมก็ไปปรึกษาด้วยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่อบต.แหลมผักเบี้ย เป็นส่วนหนึ่งในสมาคม อบต. แห่งประเทศไทย ซึ่งเขามีที่ปรึกษาเป็นประธานสภานายความ คือ ต้องใช้ความขยันของผู้บริหารหนึ่งในการจะเข้าไปชี้แจง และขอข้อมูลประสานขอความช่วยเหลือ ตอนนั้นเราไม่มีนิติกร แต่ตอนนี้เรามีนิติกรแล้วก็คิดว่าไม่ว่าจะเป็นคดีความหรือเรื่องอะไรต่าง ๆ ก็จะถูกกลั่นกรองและให้คำแนะนำจากนิติกรของเราได้ และคิดว่าฝ่ายโจทก์อาจจะฟ้องอีก ซึ่งถ้าฟ้องอีกคงต้องฟ้องถึงสองสามหน่วยงานจริง ๆ แล้วเข้าใจทั้งสองฝ่าย ฝ่ายโจทก์ซื้อที่ดินในขณะที่ทุกอย่างสมบูรณ์แล้ว ที่ผ่านมาชุมชนลงไปช่วยกันออกแรงที่จะดูแลคลื่นทะเลไม่ให้กัดเซาะถึงคลองอีแอต และขอขอบคุณทุกคนที่ได้ช่วยกัน ขอชี้แจงเพียงเท่านี้

นายก - เพื่อให้ทุกท่านทราบถึงแนวเขตแผนที่พิพาทอย่างชัดเจนอีกครั้งเพื่อว่าทางคุณหมอวิญญูอาจจะฟ้องอีก ผมขออนุญาตให้นายพรอนันต์ สาพิมพ์ ผอ.กองช่าง ที่เป็นตัวแทนอบต.ในการเดินชี้แนวเขตการจัดทำแผนที่พิพาทในครั้งนั้น อธิบายแนวเขตให้ที่ประชุมได้รับทราบ

พรอนันต์ - สวัสดีท่านประธาน ท่านนายก ท่านสมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน ผมพรอนันต์ สาพิมพ์ ตอนนี้อยู่ที่เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญได้รับการประสานให้มาช่วยชี้แจงเรื่องแนวเขต ผมขอเล่าเรื่องเดิม คือ พื้นที่ นสล. ของเรา 270กว่าไร่ ที่นี้ถูกการกัดเซาะเราจึงให้กรมเจ้าท่ามาศึกษาออกแบบ เพื่อทำเขื่อนสำรวจแล้ว มีการก่อสร้างเขื่อนสองชนิด เขื่อนกันคลื่นที่นอกชายฝั่งประมาณ 7 ตัว ตัวหนึ่งยาวประมาณ 120 เมตร และมีรอดักทรายที่อยู่ด้านนอกปลายแหลม เพื่อดักทรายไว้ไม่ให้ไหลไปเพื่อจะให้ทรายมาพอกพูนแต่ทุกวันนี้ทรายทะลุออกไปถ้าไม่ป้องกันทรายก็จะกักไม่อยู่บริเวณพลับพลา มีการก่อสร้างกำแพงกันทรายตัวด้านใน ตั้งแต่พลับพลามาถึงจุดขมวิวทรายเม็ดแรก ซึ่งเดิมที่น้ำทะเลกัดเข้าไปในพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านในที่เรากันไว้นั้นแหละครับ คือพื้นที่ด้านในที่เรามีการกัดเซาะทั้งหมดมีการปลูกป่าเติมเข้าไปและเจ้าท่ามาทำเขื่อนตรงแนวเส้นประ บริเวณที่แนวเส้นสีเขียวเป็นพื้นที่ที่ทำแผนที่พิพาท แผนที่พิพาทก็หมายความว่าเรากันเขตไว้ด้านหลังเขื่อนไปอีก 30 เมตร ที่เราได้ทำการฟื้นฟูป่าด้วย แต่พอเจ้าท่ามาทำเขื่อน เอาแค่นี้แนวเส้นประ แต่ด้านหลังเป็นการกันพื้นที่ที่เราฟื้นฟูไว้ แต่ว่าถ้าคุยกันรู้เรื่องก็จะเอาแค่นี้เขื่อนนี้ก็พอ แต่ถ้าเขาไม่ยอมทั้งหมดเราก็จะยืนยันในแนวเขตเส้นสีเขียวที่เราหวงกันไว้ทั้งหมด เพราะน้ำทะเลท่วมถึงไปหมดแล้ว ถ้าดูแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศจะเห็นป่าเก่ากับป่าใหม่ไม่เหมือนกัน ป่าเก่าไปไม้จะเขียวเข้มกว่าป่าใหม่ที่เราฟื้นฟู เข้าไปดูแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศได้ และถ้ามีการพิสูจน์ตัวไม้ได้เพราะว่าอายุของมันจะแตกต่างกัน พื้นที่หลังเขื่อน 30 เมตร นี้ราษฎรมาปลูกป่าและพื้นที่บริเวณนี้ไม่มีการหวงกันไว้เลยและไม่มีใครดูแลอยู่ใน บลส. แล้วที่ที่ออกมาตรงนี้เดิมที่มีเขื่อนแหลมหลวงยื่นออกไปในทะเล ยาวเป็นร้อยเมตร ก่อนที่จะก่อสร้างตรงนี้เขาจะต้องให้เรือ พอร์โธเรจทรายที่กักอยู่หน้าแหลมหลวงสองเขื่อน คนพื้นที่อาจจะรู้ว่ากาลอยู่ที่ยื่นอยู่ในทะเลสองตัวของเอกชนทำไว้ทรายงอกกลับมา พองงอกกลับมาเสร็จก็มีพื้นที่งอกตรงมุมพื้นที่นี้เพราะเป็นพื้นที่มุมอับก็เลยทำให้ตะกอนตกเยอะ ทรายไหลมากองเยอะมาก และต่อมาโครงการนี้จะมีทรายถมหน้าเขื่อนด้วยเก้าแสนลูกบาศก์เมตรของกรมเจ้าท่า ก็เลยเป็นพื้นที่ที่ทางเจ้าท่ามาดูแล้วคุยกันแล้ว เห็นสภาพแล้วว่ามีสิ่งปลูกสร้างใดในพื้นที่บ้าง แต่เขาก็พยายามสู้ทางกฎหมายเพื่อที่จะเรียกร้องสิทธิจะถามว่าเขารู้ไหม เขามารังวัดอยู่แล้วเขามาลงทุนเป็นร้อย ๆ ล้าน เขารู้ เขาสู้เพราะที่ตรงนี้มีมูลค่าสูงติดทะเลที่นี้เราก็ต้องสู้ว่าทะเลไป แล้ว เนื้อที่นี้มีการก่อสร้างของส่วนราชการมีการตัดแบ่งท่อนไปแล้วไม่ว่าจะเป็นถนนหรือสิ่งปลูกสร้างอะไรก็แล้วแต่ที่มันแยกออกจากโฉนดใบเดิม ถ้าขณะต้องแยกโฉนดออกมาอีกแปลงจะคล้าย ๆ ว่าตรงนี้ต้องสู้เป็นสาธารณะแหละครับ

นายก - เรียนท่านประธาน ขออนุญาตเพิ่มเติมอีก ขอใช้เวทีสภาอบต.ในวันนี้ฝากขอบคุณไปยังผู้นำชุมชน ที่อยู่ในช่วงเหตุการณ์นี้ และก็ชาวบ้านบางส่วนที่พร้อมใจที่จะไปเป็นพยานให้แก่ อบต. อยากจะฝากทางสภาแห่งนี้บอกว่าอะไรก็แล้วแต่ที่อบต. ต้องขออนุญาตรวมใจ รวมกันเป็นปีกแผ่นที่จะต่อสู้คดีนี้ก็ต้องขอความกรุณาในภายภาคหน้าว่าถ้าท่านรักและห่วงแหวนในส่วนที่ถูกตองก็จะให้เข้าร่วมไปเป็นพยานถ้ามีการฟ้องต่อไป แต่เรื่องนี้ทางศาลเคยให้มีการไกล่เกลี่ยกันก่อน และก็ได้ให้ทางอบต.ทำหนังสือเชิญโจทก์มาไกล่เกลี่ยกับผู้นำชุมชนของเรา แต่ฝ่ายโจทก์ไม่ได้มาติดการกิจเวลาไม่ตรงกัน ซึ่งต่อไปผมคิดว่าฝ่ายโจทก์เขาอาจมีการฟ้อง แต่ว่าผมก็จะพยายามที่จะให้เขาได้ไกล่เกลี่ยก่อนเพราะว่าการฟ้องร้องกว่าจะจบไปถึงศาลฎีกาก็ใช้เวลาและตอนนี้ท่านเห็นอยู่สภาพที่แท้จริงของทรายเม็ดแรกถูกกัดเซาะไปเยอะจนไม่เหลือร่องรอยความสวยงาม เหมือนสิบปีที่แล้วเลย ดังนั้นเวลาที่มันยกทองเที่ยวถามท่าน ท่านก็ต้องบอกว่าไม่ใช่อบต. หรือหน่วยงานรัฐไปซ่อมแซมได้ในขณะนี้หรือไปปรับปรุงให้สวยงามเหมือนครั้งดั้งเดิมได้ เพราะว่าเรื่องยังอยู่ในศาล ยังไม่จบในเรื่องนี้ถึงแม้ออกจากศาลแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะลงไปใช้งบประมาณมาปรับปรุงได้ ต้องฝากไว้ด้วย และขอขอบคุณครับ

พรอนันต์ - ขออนุญาตที่ดินแปลงนี้ไม่ทราบว่าจะทางกรมทรัพยากรชายฝั่ง ถามหัวหน้าพอจะตรวจสอบได้ไหมครับว่าที่ดินแปลงนี้ ผมเข้าใจเอาเองว่าไม่รู้เข้าใจผิดหรือเปล่า ที่แปลงนี้ออกโฉนดมาโดยมิชอบหรือเปล่าทับซ้อนเขตกับป่าไม้หรือไม่ ในสมัยก่อนมี สค.หรือเปล่า คือผมไม่แน่ใจว่าที่ตรงนี้การออกโฉนดที่ดินผมว่าต้องมีหลักฐานดั้งเดิมก่อนถึงจะออกโฉนดได้ ถ้ามีการยกที่ดินมาต่อสู้อีก ผมว่าน่าจะเอาเรื่องนี้เข้าไปด้วย คือที่ดินแปลงนี้อาจจะออกโฉนดโดยมิชอบ ก็ต้องตรวจสอบโดยที่ดิน และอีกนิตหนึ่ง เรื่องการก่อสร้างสะพานของทรัพยากรชายฝั่ง ตอนนั้นผมเป็นช่างควบคุมงาน คือ เรามีประสบการณ์ก็คือว่าศาลาทำเทียบเรือ หมู่ ๑ เขาได้ขุดจากอำเภอมามาก่อสร้าง แล้วมีช่างท้องถิ่นดูแลแล้ว ที่นี้การก่อสร้างไม่ค่อยดีเราก็เลยออกมาทางทรัพยากรชายฝั่งขอตัวมาคุมงาน เราก้ยินดีไปคุมงานให้แต่พอช่วงตอกเสาเข็ม ทำแนวทำอะไร เราพูดอะไร ไม่ได้เลยให้ความเห็นก็ไม่ได้ตอกเสาเข็มไปได้ซักชุดหนึ่งไม่ถึงศาลาเก่าประมาณซักครึ่งหนึ่งได้ ผมก็เลยขอลอนตัวดีกว่าเพราะว่ารู้สึกว่ามีรับเหมาคือ ๆ แนวทางที่จะหล่อจะทำงานที่ตกลงกันไม่ลงตัวผมก็เลยขอลอนตัว ผมบอกเขาว่าผมดูแลแค่เสาเข็ม ตอกเสาเข็มไปได้ครึ่งทาง เสาเข็มเป็นตัวขูด ไม่ใช่เสาเข็มถึงดินดานถึงดินแข็งไม่เหมือนกันนะครับ ไม่เหมือนเสาเข็มเดี่ยว อันนี้เป็นเสาเข็มตัวขูด คือ ไม่ได้ไปอยู่ที่ดินดาน ถ้าถึงดินดานต้องลึกกว่านี้ ที่นี้เป็นเสาเข็มกลุ่ม ๕ ต้น อยู่ด้วยเสาเข็มที่พยุ่งน้ำหนักไว้

ชัชชนรินทร์ - ในส่วนของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 3 ผมขอตอบที่ช่างเคได้ฝากถามถึงเดิมในส่วนของสภาพพื้นที่หากชุมชนหรือทางอบต.มีข้อสังเกตมีข้อสงสัย ในส่วนของการออกเอกสารหลักฐานทางที่ดินโดยถูกต้องหรือไม่ สามารถทำหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ช่วยตรวจสอบ อันนี้เป็นการที่ชุมชนมีข้อสังเกตมีหลักฐานมีความเป็นมา รู้สภาพพื้นที่ว่าเดิมเป็นพื้นที่ป่าหรือเป็นพื้นที่ชายฝั่งทะเล ซึ่งเมื่อก่อนไม่ทราบเลยว่ามีการใช้ประโยชน์เต็มพื้นที่ที่แปลง ออกไปจากปกติ สามารถมีหนังสือถึงหน่วยงานให้ช่วยตรวจสอบที่มาที่ไปของเอกสาร ตามที่มีข้อสังเกตได้ส่วนที่ช่างเคได้ตอบเกริ่นไว้คือ เป็นผู้ควบคุมงานในส่วนงวด 1 กวด 2 ซึ่งผมเองก็เป็นผู้ควบคุมงานกับช่างเคด้วยกันในสมัยนั้น ผมเป็นผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนเพชรบุรี แล้วผมมีคำสั่งย้ายไปอยู่ที่สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8 ที่สมุทรสาคร ก็เลยขอลอนตัวเหมือนกันพร้อมช่างเค เรียนให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน - มีสมาชิกจะซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมรับทราบการรายงานผลคดีจุดชมวิวยทรายเม็ดแรก

5.2 รายงานการอนุมัติปรับลดยอดลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปีงบประมาณ 2566

ประธาน - ขอเชิญนายกชี้แจง

นายก - เรียนท่านประธาน ด้วยกองคลังอบต.แหลมผักเบี้ย ได้รายงานให้ผมทราบว่าในรอบการปิดบัญชีประจำปีงบประมาณ 2566 มียอดลูกหนี้ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ค้างชำระ ณ 30 กันยายน 2566 จำนวน 83 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 1,254,778.20 (หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบแปดบาท ยี่สิบสตางค์ แต่ภายหลังเจ้าหน้าที่งานจัดเก็บรายได้ ได้ตรวจสอบภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กับสำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี พบว่ามีการจัดเก็บข้อมูลลูกหนี้ค้างชำระโดยไม่มีมูลหนี้ และมีการจัดเก็บข้อมูลผิดพลาด ผมจึงได้อนุมัติให้ปรับลดลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างค้างชำระ จำนวน 2 ราย คือ รายที่ 1 นายกฤษณ์ ตรีสุขกร มีข้อมูลว่าได้ขายที่ดินไปตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2564 จำนวนเงินภาษี 3,803.58 (สามพันแปดร้อยสามบาทห้าสิบแปดบาทถ้วน) รายที่ 2 นางสาวธัญจิรา ชำนิโชคธนทรัพย์ มีข้อมูลว่าได้ขายฝากหลุดไปเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 จำนวนเงินภาษี 5,100 บาท (ห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) รวมจำนวนเงินทั้งสองราย เป็นเงิน 8,903.58 (แปดพันเก้าร้อยสามบาทห้าสิบแปดสตางค์)

ทั้งนี้ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 4772 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2552 เรื่องหลักเกณฑ์การจำหน่ายหนี้สูญ การลดยอดลูกหนี้ค้างชำระและวิธีการบันทึกข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดให้เมื่อนายกอนุมัติให้ปรับลดยอดลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแล้วก็ให้รายงานให้สภาทราบด้วย ดังนั้นผมจึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบ

ประธาน - เป็นอันว่าที่ประชุมรับทราบ

5.3 ญัตติ รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายก อบต. ประจำปี พ.ศ.2566

ประธาน - ขอเชิญนายกชี้แจง

นายก - เรียนท่านประธาน ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546 มาตรา 58/5 วรรคห้าและวรรคท้าย ได้กำหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล จัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและให้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล ดังนั้นผมจึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย ปีงบประมาณ 2566 ดังนี้

1. นโยบายด้านการบริหารจัดการที่ดีและการมีส่วนร่วมของประชาชน

ที่	โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ	งบประมาณ
1	โครงการเทิดพระเกียรติ	43,500
2	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น	40,950
3	โครงการสำรวจและปรับปรุงแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน	126,000
4	โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเพื่อการพัฒนารายได้	32,304
5	อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	15,000
	รวม	257,754

2. นโยบายด้านการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ

ที่	โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ	งบประมาณ
1	โครงการส่งเสริมอาชีพชุมชน	6,475
2	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำด้านการบริหารจัดการศูนย์ฯ	117,910
	รวม	124,385

3. นโยบายด้านการท่องเที่ยว

ที่	โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ	งบประมาณ
1	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว	498,000
2	โครงการฝึกอบรมยุวมัคคุเทศก์ท้องถิ่น	8,380
3	โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว	4,910
4	โครงการปลูกจิตสำนึกเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม	4,931
5	โครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม	ไม่ใช้งบประมาณ
6	โครงการรณรงค์ลดปริมาณขยะ	500
7	อุดหนุนโครงการจัดงานเปิดโลกทะเลโคลน	50,000
8	อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมร่วมงานพระนครคีรี	30,000
	รวม	596,721

4. นโยบายด้านการศึกษา กีฬา และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ	งบประมาณ
1	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก	60,000
2	โครงการแข่งขันกีฬาสาธิตต้านยาเสพติด	79,900
3	โครงการพาน้องท่องเที่ยวเมืองเพชร	1,930
4	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา	222,300
5	โครงการพาหนูเรียนรู้สู่โลกกว้าง	10,580
6	โครงการใส่หมวกนิรภัยใส่ใจลูกหลาน	2,600
7	อาหารเสริม(นม)	205,249.92
8	อุดหนุนโครงการกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด	8,000
9	อุดหนุนโครงการบริการอาหารกลางวันในโรงเรียน	522,147
10	อุดหนุนโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	260,000
11	อุดหนุนโครงการครูท้องถิ่นช่วยสอน	260,000
	รวม	1,632,707

5. นโยบายด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

ที่	โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ	งบประมาณ
1	โครงการอนุรักษ์ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น	10,626
2	โครงการส่งเสริมพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา	3,320
3	โครงการเข้าพรรษา เปลี่ยนวิถีแห่งความสุข	3,000
4	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	2,750
5	โครงการสืบสานประเพณีประจำปีไหว้คุณพ่อคุณแม่	28,260
	รวม	47,956

6. นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ที่	โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ	งบประมาณ
1	โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี	11,275
2	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมฯ	5,210
3	โครงการออกกำลังกายวัยสูงอายุ	1,700

4	โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูกสภาภาษาไทยฯ	14,020
5	โครงการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพฯ	14,520
6	โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ	57,788
7	โครงการอบรมหมอบ้านในพระราชประสงค์	15,020
8	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า	23,110
9	โครงการพัฒนายกระดับผู้พิการ	5,360
10	โครงการพัฒนาผู้ด้อยโอกาส	800
11	โครงการเยี่ยมเด็กแรกเกิด	ไม่ใช้งบประมาณ
12	โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ	11,300
	รวม	160,103

7. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ (ขออนุมัติกันเงินจากสภาฯ) จำนวน 4 โครงการ คือ

ที่	โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ	งบประมาณ
1	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จาก รพ.สต. ถึง ธนาคารปู หมู่ 1 (อยู่ระหว่างดำเนินการ)	1,263,562
2	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยเสริมศิริ (ช่วงที่ 2) และ (ช่วงที่ 3) หมู่ 2 (อยู่ระหว่างดำเนินการ)	1,208,960
3	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยบ้านลุงเท็น ช่วงที่ 2 และ ช่วงที่ 3 หมู่ที่ 3 (อยู่ระหว่างดำเนินการ)	228,893
4	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกขยอนาเกลือตอนโดนดฝั่งตะวันออก หมู่ที่ 4 (ดำเนินการเสร็จแล้ว เมื่อเดือน ต.ค.66)	1,021,531
	รวม	3,722,946

ผมขอรายงานให้ทราบเพียงเท่านี้

ประธาน	-	มีท่านใดจะสอบถามผลการดำเนินงานตามนโยบายของท่านนายก	เพิ่มเติม
หรือไม่	ถ้ามีขอเชิญ		
ที่ประชุม	-	(ไม่มีผู้สอบถาม)	
ประธาน	-	ผมถือว่าที่ประชุมรับทราบ การรายงานที่นายกชี้แจงมา	

5.4 ญัตติ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต. ปี 2566

ประธาน	-	ขอเชิญนายกชี้แจง
นายก	-	เรียนท่านประธานด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย ได้ประชุมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 – 2570 (ปี 2566) ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 นั้น สรุป ได้ดังนี้

1. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นและจำนวนโครงการที่ปฏิบัติได้ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย ประจำปีงบประมาณ 2566 มียุทธศาสตร์การพัฒนาทั้งหมด 7 ยุทธศาสตร์ ในส่วนของแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 (ปี 2566) มี 53 โครงการ งบประมาณ 7,578,636 บาท นำมาจัดทำแผนการดำเนินงาน 53 โครงการ งบประมาณ 7,578,636 บาท โดยคิดเป็นร้อยละ 100 ของงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2566 และคิดเป็นร้อยละ 100 ของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2566

โครงการตามแผนการดำเนินงานปี 2566 มีทั้งหมด 53 โครงการ งบประมาณ 7,578,636 บาท นำมาดำเนินการจริง 43 โครงการ งบประมาณ 2,819,616.00 บาท โดยคิดเป็นร้อยละ 37.20 ของงบประมาณตามแผนการดำเนินงานปี 2566 และคิดเป็นร้อยละ 81.13 ของโครงการตามแผนการดำเนินงานปี 2566

โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ (ขออนุมัติกันเงินจากสภาฯ) จำนวน 4 โครงการ คือ

- 1.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จาก รพ.สต. ถึง ธนาคารปู หมู่ 1
- 2.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยเสริมศิริ (ช่วงที่ 2) และ (ช่วงที่ 3) หมู่ 2
- 3.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยบ้านลุงเหิน ช่วงที่ 2 และ ช่วงที่ 3 หมู่ที่ 3
- 4.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกซอยนาเกลือตอนโดนดฝั่งตะวันออก หมู่ที่ 4
(ดำเนินการเสร็จแล้ว เมื่อเดือน ต.ค.66)

ครุภัณฑ์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 (ปี 2566) มี 3 โครงการ งบประมาณ 51,900 บาท นำมาจัดทำแผนการดำเนินงาน 3 โครงการ งบประมาณ 51,900 บาท โดยคิดเป็นร้อยละ 100 ของงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2566 และคิดเป็นร้อยละ 100 ของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2566

ครุภัณฑ์โครงการตามแผนการดำเนินงานปี 2566 มีทั้งหมด 3 โครงการ งบประมาณ 51,900 บาท นำมาดำเนินการจริง 3 โครงการ งบประมาณ 71,900 (มีการโอนเพิ่มงบประมาณ จำนวน 20,000 เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอ)

2. ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอบต.แหลมผักเบี้ย

- โครงการบางโครงการ โดยเฉพาะโครงการเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานนั้นยังดำเนินการล่าช้า เนื่องจากขาดบุคลากรในการปฏิบัติงาน และอบต.ไม่สามารถดำเนินการเองทั้งหมดได้ ต้องติดต่อประสานงานกับหลายฝ่าย เช่น ต้องรอวิศวกรออกแบบและรับรอง ฉะนั้นทางคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ จึงต้องการให้ทางอบต. จัดสรรเวลาดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ให้ดี เพื่อให้สามารถดำเนินการให้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากที่สุด
ผมขอรายงานให้ทราบเพียงเท่านี้

ประธาน - มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือไม่ ถ้ามี ขอเชิญครับ

ที่ประชุม - (ไม่มีผู้สอบถาม)

ประธาน - สรุปว่าที่ประชุมรับทราบ

ประธาน - ก่อนที่สภาจะพิจารณาตามระเบียบวาระที่ 5.5 ผมขอพักการประชุมไว้ก่อนเพื่อรับประทานอาหารกลางวัน แล้วมาประชุมอีกครั้งในเวลา 13.30 น.

พักประชุมเวลา 11.30 น.

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.

5.5 ญัตติ ขอความเห็นชอบรับมอบสินทรัพย์จากกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2

ประธาน - ขอเชิญนายกชี้แจง
นายก - เรียนท่านประธาน สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 มีหนังสือแจ้งมายังอบต.แหลมผักเบี้ยว่าขอส่งมอบสินทรัพย์ของโครงการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลตะวันตกกิจกรรมพัฒนาภูมิทัศน์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่าชายเลน ภายใต้โครงการป่าในเมือง ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี งบประมาณ 26,061,000 บาท มีกิจกรรมประกอบด้วย งานซ่อมแซมอาคารศาลาทางเดิน งานก่อสร้างทางเดินศึกษาธรรมชาติ งานก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ โครงการนี้บริษัท ดีณ ดีณ เทรตติ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เป็นผู้รับจ้าง วงเงินตามสัญญา 25,089,000 บาท เริ่มดำเนินการก่อสร้าง วันที่ 13 มิถุนายน 2563 แล้วเสร็จในเดือน กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งข้อเท็จจริงสิ่งก่อสร้างนี้มีการชำรุดเสียหายไม่สามารถใช้งานได้ และยังไม่ได้ซ่อมแซมอยู่ระหว่างที่สำนักทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 แจ้งให้ผู้รับจ้างเข้ามาซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างของโครงการ ผมและคณะผู้บริหารเห็นว่าตามระเบียบ กฎหมาย เป็นอำนาจของสภาที่จะพิจารณาว่าจะรับหรือไม่รับสินทรัพย์ของโครงการนี้ ผมจึงได้เสนอมาให้สภาพิจารณา ผมขอชี้แจงเพียงเท่านี้

ประธาน - เนื่องจากวันนี้ ทางสภาได้เชิญผู้แทนจากสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 มาร่วมให้ข้อมูลในที่ประชุมด้วย ขอเชิญครับ

ชัชวรินทร์ - มีหนังสือถึงทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งว่าจะดำเนินการซ่อมตัวสะพานนี้ให้สมบูรณ์ แต่เนื่องจากว่าทางบริษัทขาดสภาพคล่องในส่วนของเงินงบประมาณที่ได้รับจากสำนักงานจังหวัดเพชรบุรี ยังขาดอยู่ประมาณหกล้าน ซึ่งได้รับแจ้งจากสำนักงานจังหวัดว่าได้กันเงินไว้ เพื่อจะมอบเงินส่วนที่เหลือให้กับทางบริษัท จะได้มีงบประมาณซ่อมตัวสะพานที่ชำรุด ตอนนี้ทางบริษัทแจ้งมาว่ารองบประมาณจากสำนักงานจังหวัดอยู่ การบันทึกที่ขอก่อสร้างตั้งแต่แรกเริ่ม ได้ทำเอ็มโอยูทำบันทึกข้อตกลงว่าจะมอบให้กับทาง อบต. เมื่อสะพานนี้เสร็จสมบูรณ์ ขอแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ และพิจารณาในหลักการว่าถ้าบริษัทมีการซ่อมสะพานเสร็จสมบูรณ์แล้ว ก็จะให้ อบต. รับมอบทรัพย์สินต่อไป

ประธาน - มีสมาชิกท่านใดจะซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้ามีขอเชิญ

ชูชาติ - สะพานแห่งนี้ถ้าซ่อมเสร็จ ถึงจะยกให้ อบต. ไข่หรือไม่ครับ

ชัชวรินทร์ - บันทึกข้อตกลง ได้ทำสมัยท่านนายก อบต. ท่านที่แล้วได้ลงนาม ในนามของ อบต. ไว้ว่าหากสะพานนี้เสร็จสมบูรณ์ พร้อมใช้งาน ทาง อบต. ยินดีที่จะรับไว้เพื่อที่จะดูแลบำรุงรักษาในอนาคต หากชำรุด โดยใช้งบประมาณของ อบต. ดูแลต่อไปได้ เป็นข้อมูลขั้นตอนขอทำไว้ตั้งแต่เริ่มแรก ของการของบประมาณ ถ้าซ่อมเสร็จสมบูรณ์ ก็เรียนปัญหาตอนนี้ อยู่ในส่วนของบริษัท ได้รับงบประมาณในการดำเนินการ ซึ่งงบอธิบายว่างบที่จริง จะต้องมอบให้ ทางบริษัทเมื่องานจ้างเสร็จสมบูรณ์แล้ว งบก้อนสุดท้าย แต่ว่าสิ้นสุดระยะเวลาที่ขอต่อขยายเวลา และถึงบในส่วนนั้นได้ถูกเรียกคืนกลับไปประมาณสิบสองล้านกว่าบาทครับ และติดขัดทางด้านงบประมาณ ซึ่งทางสำนักงานจังหวัด แจ้งว่าได้กันงบเหลือจ่ายของปี 2566 ประมาณสองล้านกว่าบาท และรอเบิกจ่าย อันนี้ก็อยู่ในช่วง ที่จะได้รับจัดสรรงบประมาณ และดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์ และเพื่อที่จะมอบให้ อบต. ไปดำเนินการต่อไป

ชูชาติ - ถ้าซ่อมเสร็จแล้ว ก็คงต้องเอาเข้าสภาอีกครั้งว่าจะรับหรือไม่รับตอนนี้ จะยกให้เลย คงรับไม่ได้ เมื่อวันอาทิตย์ สมาชิกไปดูกันมาแล้วว่าสภาพนี้ ขนาด อบต. ยังไม่รับ ชาวบ้านไม่ทราบเรื่อง เขายังเล่นงาน อบต. เลย ถ้าเขาซ่อมและทำให้ดีเหมือนเดิม แล้วจะยกให้มัน เดี๋ยวเราค่อยเข้าประชุมอีกครั้งว่าจะรับหรือไม่รับ ขอให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาไปดูก่อนว่าจะรับหรือไม่รับ ค่อยว่ากันอีกที แต่ข่าวที่แล้วคลาดเคลื่อนว่าจะยกให้เลย ดูสภาพสิ เมื่อก่อนขึ้นสมาชิกไปดูกันมา บอกไม่ถูกเลย นี่ขนาดยังไม่รับ ชาวบ้านนี่เขายังไม่ทราบเรื่อง เขาก็เล่นงาน อบต. สมาชิก ผู้บริหารเขาไม่รู้เรื่อง ก็โดนชาวบ้านเล่นงาน อบต. ขอชี้แจงให้ฟังถ้าเขาทำเรียบร้อยแล้ว ค่อยว่ากันอีกทีครับ

ชัชชนรินทร์ - เรียนเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่ง แนวทางสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งก็ได้ตระหนักในการที่ชายฝั่งได้รับเสียหายจากคลื่น กระแสคลื่นได้มากกระทบกับบริเวณริมคลอง ทางสำนักงานได้เสนอโครงการของงบประมาณทำแนวไม้ไผ่ชะลอคลื่น ป้องกันตลอดแนวเป็นระยะทาง ตั้งแต่ปากปลายคลองเข้ามาประมาณ 1 กิโลเมตร เพื่อจะได้ป้องกันกระแส น้ำ กระแสคลื่นจากเรือที่เข้าออกทุกวันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ตลิ่งถูกกัดเซาะ ซึ่งจะของงบประมาณจากสำนักงานจังหวัด งบประมาณปี 2568 ด้วย เพื่อมาเป็นแนวป้องกันตัวคลื่น กระแสน้ำที่มาจากเรือวิ่งเข้าออก จะปิดตลอดแนวเพื่อป้องกันกระแส น้ำที่มากัดเซาะริมคลองด้วย ขอแจ้งให้ทราบครับ

สมร - ผมว่าไม่จริงหรอก เรื่องคลื่นซัด การก่อสร้างไม่ได้มาตรฐานเองตะแกรงเหล็กก็ไม่ได้ผูกกับเสาเข็ม ทุกๆหลัก ผมเข้าออกทุกวัน ผมเป็นชาวเรือ เสาเข็ม 6 ต้น ต้องกะเทาะเหล็กและเอาตะแกรงไปผูก นี่แค่พับๆ แล้วไปก่อปูนขึ้นเทินเองยังงี้ก็ไม่อยู่ หว่าคลื่นชาวเรือ ช่วงที่อยู่ในคลองก่อนถึง ศาลา 2 ไม่เห็นเป็นอะไรเลยที่เขาหมกเม็ด คือ แมคโครเอาดินมาใส่ ผมดูตลอดเวลาแหละเพราะผมเข้าออก ก่อสร้างไม่ได้มาตรฐานเอง การรับตรวจผมว่าไม่ได้ดูถี่ถ้วน ผมเข้ามาที่ผมก็รายงานให้ช่างเคทราบ ที่แรกมันก็จะต่อก็ต่อจริงๆต่อต่อตรงคานปูน ต่อส่งผมให้ช่างเคไปดูแต่ช่างเคบอกเขาถอนตัวจากช่างคุมงานแล้ว

ชัชชนรินทร์ - ผมจะแจ้งให้บริษัทให้ดำเนินการซ่อมให้ดี ส่วนสาเหตุหนึ่งที่ได้รับแจ้งจากทางบริษัท แจ้งว่ามีเรือใช้เชือกไปผูกกับเสา และก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะดึงเสาให้ล้มด้วย ขอความกรุณาเรื่องเรือที่จะไปผูกกับเสาด้วย อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งถ้าได้แจ้งว่า การสร้างเสร็จใหม่ๆ สภาพอาจยังไม่แข็งแรงปูนในการจับตัว ใช้เชือกไปผูกกับเสาก็อาจจะเกิดความเสียหายได้

ประธาน - ที่ผมไปดูมา เสาเข็มที่ปักลงไป เสาเข็มกับลิ่ม ไม่ได้อยู่ด้วยกันเสาเข็มอยู่ข้างนอก บางทีลิ่มอยู่ข้างใน ผมยังงงว่าตอกเสาเข็มไว้เพื่ออะไร ที่ผมไปดู ผมวิ่งผ่านที่ช่วงนั้นไปบูรณะปลั๊กพลาสติกกับเสาเข็ม อยู่คนละที่กันครับ ลิ่มรองฟุตติ้ง เข็มตอกมาทางนี้ลิ่มไปทางโน้นไม่ได้กินกันเลย ผมยังนึกเลยตอนคุมงานเขาไม่รู้หรือว่า เข็มตอกตรงนี้แล้วลิ่มต้องเข้าตรงไหน ผมยังนึกเลยว่าให้ผ่านไปได้อย่างไร แต่ที่นี้เขาคิดว่ามีซีเมนต์คลุมก็จะไม่เห็น แต่พออยู่ๆ ไปน้ำมันกัด พอน้ำกัดโคร่หมดทุกต้นเลยนะ ฟุตได้ว่าอันนี้แทบไม่ต้องซ่อมเลยครับ เผลอๆ ต้องทำใหม่ ลิ่มกับเสาเข็มไม่ได้อยู่ด้วยกัน การรับน้ำหนักไม่มีเลย ตอกเข็มทุกต้นแต่ตอกเข็มไม่ลงสุด เอาแค่เหมือนตอกเอาระดับ ตอกไม่สุด

ชัชชนรินทร์ - ทางสำนักงานจะแจ้งทางบริษัทให้มาดำเนินการให้ถูกต้อง ให้เสร็จสมบูรณ์ให้เรียบร้อย

นายก - เรียน ทรัพยากรชายฝั่ง ผมขอเรียนว่าตั้งแต่ผมรับวาระเป็นผู้บริหารท้องถิ่น ลงไปดูครั้งแรกเลย จนปัจจุบันสืบทอดครั้ง เห็นการดำเนินงานด้วย ผมก็รู้สึกเป็นห่วง แรกๆ ที่ผมลงไปว่ามันจะอยู่คงทนทานหรือไม่ และเห็นความเสียหายค่อยๆ เสียหายไปเรื่อย ๆ ซึ่งตรงนี้น้ำมันไม่ใช่สภา และผู้นำท้องถิ่นหรือผู้บริหารห่วงใย ในโครงการนี้ คือชาวบ้าน รวมทั้งที่อื่นที่ได้รับข่าวสารตรงนี้ ในส่วนของผู้บริหารกับทางสำนักงานทรัพยากรเราทำกิจกรรมร่วมกัน หลายๆ อย่าง อันนี้ต้องขอพูดตามภาพความเป็นจริง คือชาวบ้านห่วงใยมาก และชาวบ้านแค่บางส่วนคิดว่า อบต. จะรับโครงการนี้ไว้ดูแลมันหนักในเรื่องซ่อมแซมในสภาพหน้า และเป็นห่วงเป็นใยมากพยายามบอกนายกว่าบอกสภาว่าบอก อบต. ว่าอย่าเพิ่งไปรับจนกว่า ความมั่นคงและเกิดถาวรโครงการนี้ ในระยะยาว ให้เราได้เห็นก่อน เราจะดูว่ามีความคงทนถาวรไปซักกี่ปีสมมติว่าถ้ารับแล้วอีกสองปี ต้องซ่อมผมว่าไม่มี อบต. ไทหรือ อบท. ไทที่จะรับได้อันนี้เป็นความห่วงใยว่าถ้ามีการซ่อมแซม หรือบางจุดต้องสร้างใหม่ ผมคิดว่าผู้นำชุมชน ท่านประธานสภา รองประธานสภา ท่านเป็นผู้มีประสบการณ์ก็จะเห็นการก่อสร้างมามากมายก็จะรู้ว่าตรงไหนมันแข็งแรงและมีความคงทนถาวรไประยะยาว หรือเห็นการก่อสร้างที่อาจจะเกิดความไม่สมบูรณ์ในช่วงก่อสร้าง ฉะนั้นมันก็จะเกิดความกังวล ผมว่าในอนาคต จำเป็นต้องไปดูแล ซ่อมแซมใช้งบประมาณของ อบต. เยอะไปหน่อย ซึ่งตรงนี้ชาวบ้านห่วงใยพวกเรา ฉะนั้นก็ขอฝากไว้ว่าเวลาที่มีการซ่อมแซมหรือจะมีการตรวจรับงานหรือ

ก่อนจะมอบงานที่ ท่านสมาชิกอบต. ได้บอกไว้ก่อน คือ เราต้องมีการลงพื้นที่ดูความชัดเจนกันก่อนแล้วต้องหาหน่วยงานที่รับรองว่า โครงการนี้จะอยู่ และมั่นคงแข็งแรงไปอีกหลายปีหรือเป็นสิบปีนะครับ แล้วเราค่อยมาคุยกันว่า เราจะรับหรือไม่รับ ในช่วงนั้น โครงการนี้ถ้าเกิดว่าสะพานนี้มันคงทนแข็งแรง และมีความถาวรเป็นระยะ 10 ปี หรือ 20 ปี ผมว่ามันเกิดประโยชน์กับชุมชนในเรื่องของการท่องเที่ยว การเข้าไปดูระบบนิเวศน์ป่าชายเลน ฝากไว้ด้วยนะ ครับ

ชัชกรินทร์ - ผมจะแจ้งผู้ประกอบการให้เข้ามาดำเนินการ ให้มันคงแข็งแรงจุดไหนที่จะต้องดำเนินการจะกำชับ ผู้ตรวจรับงาน และผู้ควบคุมงาน ให้ดำเนินการให้เข้มงวด ในเรื่องของการก่อสร้างที่จะดำเนินการซ่อมใหม่หรือดำเนินการสร้างในส่วนที่จะต้องสร้างใหม่ ขอแจ้งให้ทราบว่า ทางสำนักงานมีความห่วงใย และตระหนักดีในส่วนของสิ่งก่อสร้างซึ่งผู้รับผิดชอบในส่วนของคณะกรรมการตรวจรับ หรือผู้ควบคุมงาน ที่ผ่านมา ต้องไปตรวจสอบดู ในส่วนที่จะดำเนินการซ่อมใหม่หรือสร้างใหม่ ว่ามีความบกพร่องหรือจะดำเนินการในส่วนนี้ อย่างไร ในส่วนของที่จะซ่อมใหม่หรือสร้างใหม่ จะมีหนังสือถึงทางบริษัทให้รับดำเนินการ

- ประชุม** - มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม ขอเชิญครับ
- ประธาน** - ไม่มีผมขอผ่านไประเบียบวาระที่ 6

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง อื่น ๆ

- ประธาน** - มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ ขอเชิญ

ปลัด - เรื่อง การรับรองกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้างในที่ดินของประชาชนขอแจ้งให้ที่ประชุม ทราบ ว่าการที่เจ้าพนักงานที่ดิน จะให้ อบต. ออกหนังสือรับรองกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้างในโฉนดที่ดินของประชาชน ในเขตพื้นที่ อบต. ไม่สามารถรับรองได้ เพราะไม่มีบทบัญญัติตามกฎหมายใด ที่กำหนดให้ อบต. มีหน้าที่เกี่ยวกับการ จดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรมเกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้างในโฉนดที่ดินของประชาชนในพื้นที่นั้นจะทำให้ อบต. มีข้อมูล เกี่ยวกับผู้มกรรมสิทธิ์ในที่ดิน หรือสิ่งปลูกสร้างในที่ดิน ที่สามารถตรวจสอบความถูกต้องหรือรับรองในข้อมูลนั้น ได้ ซึ่งในทางปฏิบัติทาง อบต. ได้แจ้งให้ประชาชนไปให้ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน เป็นผู้รับรองแทน โดยรับรองเพียงว่า บน ที่ดินแปลงดังกล่าวมีสิ่งปลูกสร้างจริงหรือไม่และมีลักษณะแบบใด เท่านั้น

นายก - ในช่วงปีใหม่จะมีการตั้งด่าน รักษาความปลอดภัยเหมือนเดิม ช่วง 7 วัน อันตรายน ก็ต้องขอเรียนท่านผู้นำชุมชน ท่านผู้ใหญ่บ้าน กำนัน และท่านสมาชิกสภา อาจจะต้องมีการประชุมอีกครั้งหนึ่ง เพื่อ มาดูการเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์และบุคลากร ปีนี้ อบต. จะมีการจัดไปดูแลนักท่องเที่ยว บริเวณหน้าวัดสมุทธาราม เหมือนเดิม ฝากด้วยถ้ามีเวลาไปร่วมดูแลนักท่องเที่ยวด้วยกันนะครับ

ผู้ใหญ่ สมใจ - อยากจะถามนายก ว่าเรื่องชุดคลอง จากหัวบ้านมาประตูน้ำ ตรงถนนใหญ่มันตัน มากเกิน ต้นไม้ ต้นแสม ขึ้นเต็มคลองหมดแล้ว

นายก - ทราบจากผู้ใหญ่ที่ได้ประชุมแผน กับชาวบ้านมาเป็นความเดือดร้อนซึ่งตรงนี้ผมก็ได้บอกกับทางสภาว่า เราติดขัดปัญหาอยู่ 2 เรื่อง เรื่องแรกคือ ผู้ที่ออกแบบ ต้องเป็นวิศวกร และก็ต้องล่าช้าในเรื่อง งบประมาณ ที่ได้รับมาจากส่วนกลางด้วย เพราะฉะนั้นต้องรอนิดหนึ่ง บอกตรงๆว่า ขนาดจะซ่อมถนน งบประมาณ ต้องโอนจากส่วนอื่น ในการไปซื้ออย่างมะตอย ฉะนั้นขอรออีกหน่อย ที่ได้คุยกับผู้นำชุมชนไว้ว่าถ้าน้ำแห้งมากๆ เหมาะสมที่จะขุดลอกคลองเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแต่ก็ต้องรอประสาน ฝ่ายพัสดุ และการคลัง วางงบประมาณ เป็นอย่างไรมาหรือยัง และเรื่องของการที่จะให้ทางด้านผู้มีความเชี่ยวชาญ คัดงบประมาณ เพราะว่าตอนนี้เรื่องของ คลอง บอกตรงๆ ว่า เรามีแค่ผู้ช่วยช่างคือช่างต่อเพียงแค่นั้น ตอนนี้นางเข้ามาเยอะ จนทำไม่ทัน ถ้างานไหนใช้ แค่กำลังพลของ อบต. เราทำให้ก่อนเลยตรงไหน ใช้งบประมาณต้องรออีกนิดหนึ่ง เราเกรงใจทั้งพื้นที่ และอยากให้ พื้นที่เห็นใจ อบต. ด้วยครับ

ผู้ใหญ่ อัจฉรี - มีเรื่องที่สาธารณะที่อยู่ตรงข้างซอยโยธา เมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้มีการมาเข้าไปรื้อ เขาจะขุดลอกร่องน้ำ ดิฉันทราบว่ามีที่สาธารณะอยู่ตรงนั้น ซึ่งเป็นสาธารณะของหมู่บ้าน ได้เข้ามาหาปลัดเช่นดาว กับช่างต่อและขอคูแผนทีก็พบว่าเป็นที่สาธารณะไม่เยอะเท่าไรก็เลยบอกปลัดว่าทำอย่างไรจะให้ช่างไปปักหลักไว้ก่อนคราวๆ เพื่อที่จะกันที่สาธารณะ ก็ได้แบบที่ช่างต่อไป ไปกับช่างต่อนี้แหละไปวัดและปักหลักไว้ที่นี่ ทราบมาว่าทางโรงแรมไอธารา เขาว่ามาว่าไปปักในที่เขาได้อย่างไร อย่างนี้ดิฉันจะต้องดำเนินการอย่างไรต่อไปคะ

นายก - ตรงนี้ช่างไปดูมาแล้วใช้ไหมและประสานที่แล้วใช้ไหม ให้มารังวัดหรือเปล่า เรื่องความชัดเจน เพราะว่าไอธาราเขาก็คูแผนที่ของเขา เราก็คูแผนที่ของเรา

ณัฐพงษ์ - ถ้าจะเอาให้แน่ชัด ต้องรังวัดสอบเขตที่สาธารณะทางสาธารณะ

นายก - ก็ต้องรอผลรังวัดสอบเขตอย่างชัดเจน เพราะว่าตอนนี้ถ้าเกิด เขาแย้งมาว่าเป็นที่ของเขา ถ้าไปปักอย่างถาวรหรือไปปักเลย เขาอาจจะฟ้องเราได้ ตอนนี้ต้องระมัดระวังขอบเขตในพื้นที่ทั้งหมด ผมเข้าใจ อย่างเหตุการณ์หลายๆ เหตุการณ์ ผู้สูงอายุหรือผู้ที่อยู่ในตำบลแหลมผักเบี้ยมานานๆ อาจจะเคยเห็นว่าตรงนี้เป็นที่สาธารณะ แต่พอออกไปดูโฉนดที่ออกโดยที่ดิน มันกลายเป็นที่ ที่เป็นโฉนด แต่ถ้าเป็นที่ไหนทะเลเราค่อยมาว่ากัน แต่ถ้าที่บนพื้นดิน เราจะต้องทำการรังวัดสอบเขต ต้องรออีกนิดหนึ่งเพื่อความชัดเจน

ผู้ใหญ่ อัจฉรี - แล้วดิฉันต้องมา ทำเรื่องยื่นให้อบต. มารังวัดหรือไม่คะ

เลขาฯ สภา - ถือว่าผ่านผู้ใหญ่ ก็ได้แจ้งในที่ประชุมมี บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรไว้แล้วค่ะ ถือเป็นการแจ้งทางนี้ได้ค่ะ

ผู้ใหญ่ อัจฉรี - จากเดิมที่รู้มาเป็นถนนโยธา ไม่เยอะหรอก แต่ว่าสามารถทำประโยชน์ให้ได้ แต่ที่นายกพูดแหละว่า บางที คนที่ เขาเป็นผู้ใหญ่มาก่อนหน้าเรา เขาบอกเราว่าที่ ตรงนั้นเป็นสาธารณะ แต่พอเวลามีเจ้าของดิฉันก็ไม่ว่าใครเซ็นให้แต่ดิฉันก็ไม่ได้เซ็นให้ การที่เขาไปบุกรุกที่สาธารณะได้เขา ต้องมีลายลักษณ์อักษรของผู้นำ

นายก - ผมว่ารัฐบาลก็มีนโยบายให้รังวัดสอบเขตที่สาธารณะ

ผู้ใหญ่ อัจฉรี - แค่นั้นไว้เฉยๆ เราไม่ได้เอาหลักอะไรไปปักถาวร แค่อำไม่รบกวนไปปัก ที่คุยกับรลแมคโคร ว่าตรงนี้มีที่สาธารณะนะ พอเวลาลอกหลบๆ หน่อยหนึ่ง คนขับแมคโครบอกว่าผมไม่รู้เลยว่ามีที่สาธารณะ เหมือนว่าเต่าทองไม่ได้บอกเขามาว่ามีที่สาธารณะ เขาบอกเสียเวลาเขาด้วยที่เขาต้องไปรื้อป่า ดิฉันบอกว่าดิฉันเป็นผู้ใหญ่บ้าน ต้องมาคุยก็เลยมาคุยกับปลัดแล้วเอาไม่รบกวนไปปักเฉยๆ เพื่อกันที่ไว้

นายก - ช่างต่อไปดูมาแล้วเป็นอย่างไรบ้าง ดูในดิจิตอล

ณัฐพงษ์ - เราจะมีที่สาธารณะนิดหนึ่งแต่ก็บอกว่าอันนี้เป็นการดูคร่าวๆ ต้องไปคุยกับเจ้าของที่เขาก่อน ถ้าจะเอาให้แน่ชัด ต้องรังวัดสอบเขต

ครูณพนัช - โรงเรียนวัดสมุทรธารามมีเรื่องขอบคุณท่านนายก ปลัด และทีมงาน อบต. ที่เข้าไปช่วยตัดต้นไม้ใหญ่ ภายในโรงเรียนวัดสมุทรธารามและฉีดพ่นยุงให้กับนักเรียน ที่นี้มีเรื่องอีกต้นไม้ด้านหน้าโรงเรียนอยากจะให้ อบต. ช่วยไปตัด และมีด้านหลังโรงเรียนอีกนิดหนึ่งที่ยังตัดไม่เสร็จ อยากจะให้ไปช่วยตัด และขอขอบคุณท่านปลัดเช่นดาว ด้วยที่ช่วยประสานในเรื่องของการขนน้ำ ไฟ ให้กับโรงเรียนวัดสมุทรธาราม ตอนนี้เราก้ทำเรื่องของบไปแล้ว ตอนนี้อย่าง สพฐ. เขาจะแจ้งกลับมา

ประธาน - ทางครูโรงเรียนวัดสมุทรโคดมมีเรื่องอะไรจะแจ้งหรือไม่ครับ

ครูจรรยา - ไม่มีค่ะ

ประธาน - ทางผู้ช่วยนักพัฒนา มีเรื่องจะแจ้งขอเชิญ

วาสนา - เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิก ทุกท่าน ดิฉันวาสนา โพพพร้อมผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน อบต.แหลมผักเบี้ย จะชี้แจง งานวันเด็กวันที่ 13 มกราคม 2567 จะขอความร่วมมือ ขอสนับสนุน อาหาร และของขวัญจากคณะสภา และผู้บริหารและผู้ใหญ่ กำนัน และขอความร่วมมือสภาช่วยจัดสถานที่และเชิญร่วมงาน วันที่ 13 ด้วยค่ะ

- ประธาน - สภายินดีให้ความร่วมมือ
- ผู้ใหญ่ สมชาย - ชาวบ้านแจ้งมา เรื่องหมาในแหลมหลวง หมาเยอะมาก ไล่กัดคนและไปกัดของ เขาช่วยประสานงานให้ คนมาจับได้ไหมครับ
- นายก - ผมได้คุยกับปศุสัตว์อำเภอแล้ว เขาบอกเขาลงมาดูแลจัดการได้เฉพาะสุนัขที่เกร บางตัว เพราะว่าเวลาฉีดยาสลบแล้วมันเยอะไม่รู้ว่าจะเอาไปที่ไหน มีเกรสุดสองสามตัว เขาจัดการให้ได้
- ผู้ใหญ่ อัจฉรี - ถ้าเอาตัวเกร ตรงนี้ก็ไม่มีที่กวาดรถ
- นายก - ปศุสัตว์ลงมาสำรวจกับผมแล้วมี 200 กว่าตัว และเขาบอกว่าไม่สามารถกำจัด ในช่วงรับเสด็จได้ คือช่วงรับเสด็จมีพื้นที่เขาหารองรับไว้ แต่ถ้านอกช่วงรับเสด็จ จะจับได้คือตัวที่เกร ผมจะประสาน ปศุสัตว์ให้ครับ
- รองฯ อัญชลี - จากการที่เราได้เคยปรึกษาทีมทางบริหาร ท่านนายกไว้ซึ่งมีเสียงจากนักท่องเที่ยว และผู้ที่เข้ามาในแหลมผักเบี้ยเสียงมานานมาแล้วว่าตรงไหนคือแหลมผักเบี้ย พอเข้าพื้นที่แหลมผักเบี้ยไม่ทราบ ซึ่งตรง นี้อยากเสนอสภาว่า อยากจะทำขอบเขตว่านักท่องเที่ยวหรือผู้เดินทางได้เข้ามาพื้นที่แหลมผักเบี้ย คือแสดงให้เห็นว่า อยู่ในพื้นที่ตำบลแหลมผักเบี้ย แล้วอาจทำป้ายหรือทำหลักกิโล
- ประธาน - ขอฝากนายกเรื่อง ทรายเม็ดแรก ตอนนี้อยู่ที่รถนอนฟองแล้ว อยากจะให้นายก พัฒนาปรับปรุง ซ่อมแซมตอนนี้ สภาพมันแย่มาก ช่วงตั้งแต่มีข้อพิพาท เราซ่อมหรือทำอะไรไม่ได้เลย น้ำทะเลกัด เสาเซียงไป พอใครมาเห็นเขาก็ถามว่าทำไมปล่อยละเทะ ผมก็บอกเขาไปว่าตอนนี้ เป็นคดีพิพาทกันอยู่ ยังทำอะไร ไม่ได้ ฝากดูแลด้วยครับ เพราะพื้นที่ตรงนี้เป็นหน้าเป็นตาของ อบต. มาก
- ชูชาติ - ขอสอบถามบริหาร หน่อยครับ คราวที่แล้วที่ประชุมผมเสนอ การ์ดเลนคลองดี 18 ไร่ ไม่ทราบว่าแจ้งหน่วยงานเขาหรือยัง ตรงนั้นรถตกง่าย
- นายก - แจ้งทางหลวงไปแล้วครับ ทางหลวงต้องไปดูงบประมาณก่อน
- ชูชาติ - และขอแจ้งเรื่อง หอกระจายข้าว ตอนนี้อยู่ระดับสองที่
- นายก - เรื่อง หอกระจายข้าว ทางหมู่ 4 เขาฝากมาเหมือนกันตรงบ้านซอยก้านกัไม่ตั้ง แต่ผมบอกพี่ตอนไปแล้ว ให้เอาช่างที่มามีติดตั้ง ลงไปดูว่าต้องซ่อมแบบไหนถ้าซ่อมแซมต้องรอสักระยะ แต่ถ้า เจ้าหน้าที่ อบต. แก้ไขได้ก็จะให้แก้ไขเลย
- ผู้ใหญ่ สมใจ - ขอเพิ่มเติมลำโพง 2 ตัว เอาไปติดเพิ่ม ผมบอกตอนไปแล้วแต่ตอนบอกว่าให้มา บอกนายก ให้นายกสั่ง เพราะว่าทางหัวบ้านและท้ายบ้านเวลาประกาศเสียงตามสายไม่ได้ยินทั้งหมด
- นายก - รับทราบครับ
- รองฯ ไทย - ขอเรียนคร่าวๆ ไว้ก่อนเพราะว่าจริงๆ วันนี้ผมต้องไปประชุม เรื่องโดรนที่ใน โทรศัพท์ ของกระทรวงทรัพย์แต่ว่าผมได้คุยกับช่างต่อไว้ว่าจะให้ อบต. จัดซื้อโดรน ใช้บินสำรวจพื้นที่สาธารณะ ต่างๆ ของเรา เพราะว่าพื้นที่ ของเรามีป่าตามมติ ครม. อยู่และป่าสาธารณะแต่ว่าป่าสาธารณะใช้ได้ แต่ป่าตามมติ ครม. ใช้ไม่ได้ ก็ไม่รู้ขอบเขตตรงไหนบ้าง ก็เลยอยากให้ช่างซื้อโดรนเพื่อบินสำรวจ เพราะว่าตอนนี้หนามชีสมันขึ้น เยอะ เขาคงบุกหนามชีสไปทั้งหมดไม่ได้มาก่อนนี้ไปสำรวจที่พลับปลา หนามชีสเยอะ เขาต้องการดูรูปแบบเก่า แต่แบบเก่าไม่มีถ้าเรามีโดรนบินสำรวจจะเห็นเส้นทางของเก่าที่เขาทำไว้ให้ ผมคุยกับช่างแล้วว่าถ้าหากพลับปลา มี โอกาสได้ทำ เขาจะมาทำทำเทียบเรือขึ้นจากคลองตรงที่พลับปลาเลย จะได้ไม่เสียหายโอกาสวิ่งอ้อมไปข้างนอก วิ่ง อ้อมเป็นกิโลและถ้าเกิดคลื่นใหญ่ลมแรงมันก็อันตราย ทีนี้เลยแจ้งให้ที่สภาทราบไว้ว่าเราอยากได้แบบนี้ถ้ามีโอกาส อยากให้สภาเห็นชอบช่วยกันผลักดัน แค่นี้ครับ

ชูชาติ - ผากบริหารไว้ ตรงทางเข้าหาดทรายเม็ดแรก ตรงนั้นผมว่าน่าจะมีสาธารณชนอยู่
หลายเมตร อยู่แต่ตอนนี้มีรถไถเข้าไปทำอะไรเอาต้นไม้ไปปลูกตรงนั้นอบต.จะทำอะไรก็ได้ที่จอดรถหรือจะเอารถขยะ
มาจอด มันน่าจะทำข้างรั้วบ้านน้ำผม และทางเข้าเข้าไปนิดหนึ่ง

ประธาน - มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอเลิกประชุม
เลิกประชุมเวลา 15.45 น

(นางสาวเช่นดาว นพศรี)

เลขาฯ / ผู้จัดรายงานการประชุม

(นายสหภาพ กะเปราะน้อย)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.แหลมผักเบี้ย ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมแล้ว

(นายศรัทธา เจือหอม)

ประธานคณะกรรมการตรวจฯ

(นายแมน เปี้ยะบุตร)

กรรมการ

(นางสาวเบญจวรรณ ปานพันธ์)

เลขานุการ

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย ได้รับรอง รายงานการประชุมนี้ ใน คร
ประชุมสามัญ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
มีมติเห็นชอบ ให้เป็น หลักฐาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธี
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔

(นายสหภาพ กะเปราะน้อย)

ประธานสภา